

TAKUNI - จะเล่น หรือ จะรอ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว...

จริงๆ จะว่าไปแล้ว ระดับ 1520+/- นั้น ก็ถือว่าเป็นระดับจิตวิทยา ได้เหมือนกันนะ เพราะมีการดิ่งกลับในระดับนี้ ได้บ่อยครั้ง แม้วารอบล่าสุด จะมีการหลุดลงไปแล้วก็ตาม แต่ก็ตั้งขึ้นมาปิดเหนือได้อย่างสบายๆ... แต่ก็อย่างว่าแหละ บรรยากาศของตลาดในยามนี้ เห็นการสาดซ่ายของหุ้นในแต่ละรอบแล้ว ใครล่ะจะหาถูกกล้าซื้อ เพื่อหวังขายตอนดิ่งกลับ เพราะอาจจะดิ่งไม่มากเท่าไรก็ได้เหมือนกัน หรือ แถวๆ ระดับ 1510+/- ถ้าจะยังมีลงมาให้เห็นอีก จะกล้ากันใหม่... แล้วรอดูนะ อาจจะมียหลายๆ ท่าน มองไว้ที่ 1500 ที่เป็นตัวเลขจิตวิทยานี้แหละ หวังว่าน่าจะขึ้นได้อย่างดี หรือ น่าจะมีรอบดิ่งขึ้นยาวๆ ซักรอบได้... แต่เชื่อได้เลยว่า ไม่นานจะครบ ถ้าตลาดส่วนใหญ่ คิดกันประมาณนั้น เดี่ยวจะมีแรงทุบออกมาจากไหนก็ไม่ว่าได้ ทำเอาหลุดระดับ 1500 อย่างน่าตกใจ แถมอาจจะมึไหลลงไปถึงระดับ 1480 หรือ 1460-1450 เอาโน่นแหละก็ได้... และดีไม่ได้ รูปแบบของการหลุด 1500 อาจจะทำให้ นักกลัวๆ หนอยด้วย จะได้มีการขายของออกมาเยอะ ไม่ว่าจะขาย หยุตเลือด หรือขายลดความเสี่ยง อะไรก็ตาม... ดังนั้น การหลุด 1500 นั้น ต้องดูดีๆ ด้วยนะครับ จะมีแรงแอบซื้อเข้ามาหรือเปล่า เรียกกว่า ถ้าเขายากได้หุ้น ก็ต้องทำให้ กลัวจนเกิดการขาย... แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็นั่นแหละ อาจจะใกล้จุดจบของคลื่น 4 แล้วจริงๆ ก็ได้ แต่ก็นั่นแหละครับ เงื่อนไข ต้องไม่ต่ำกว่าระดับพื้นที่ 1460-1450 อย่างเด็ดขาด ไม่นั่นนั้น สิ่งที่เราคาดก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้... และทิศทางที่จะเปลี่ยนไปนั้น มันอาจจะโหดร้ายเอามากๆ เลยนะ

ดูตามเกม...

จริงๆ ถ้ามองในโครงสร้างใหญ่ๆ หนอย จะเห็นว่า เล่นเกมทางลงต่อเนื่องเลย ครั้นจะหวังให้กลับเป็นขาขึ้นเลยนั้น ก็อาจจะยังหวังไม่ได้... แต่ระยะสั้นๆ ก็อาจจะพอลุ้น เก็งกัไรสั้นๆ ได้

แนวรับ : ... 2.00-1.95 ต่ำกว่า 1.90 แปลว่า คิดผิด

เป้าหมาย : ... 2.30-2.40 ก่อน ถ้ายืน 2.40 ได้ ตามต่อ

Price Chart...(TAKUNI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TAKUNI... จริงๆ แล้ว เหนือเมฆก็มีมักจะ ไม่ค่อยชอบหุ้นที่ยังเป็นโครงสร้างในแนวโน้มขาลงนัก แต่ก็นะ เห็นการเล่น เห็นปริมาณการซื้อขายของหุ้นแล้ว ก็น่าสนใจ... แม้ว่าสัญญาณแนวโน้ม ยังไม่ยืนยันว่าจะมีการกลับเป็นขาขึ้นจริงๆ ได้ แต่จังหวะ และระยะทางที่เราคาดหวังจะขึ้นระยะสั้นนั้น ก็ยังพอให้ได้คุ้มค่าอยู่ ก็ต้องไปตามเกมระยะสั้นก่อน แต่ถ้าต่ำกว่าระดับที่มีนัยสำคัญของการจะขึ้นได้นั้น เราก็ต้องยอมหน็ดด้วยนะ อย่างในภาพนี้ เอาแค่ว่า หากต่ำกว่า 1.90 เมื่อไหร่ ก็เลิกเล่นไปก่อนได้เลย... และทางที่ดี ถ้ายังไม่หลุด แต่ก็ยังไม่ยอมขึ้นในระยะ 3 วัน ก็อาจจะต้องพิจารณา ด้วยนะ อาจจะไม่เอาขึ้น หรือ อาจจะต่อรออีกนานกว่าจะขึ้น